

ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ได้มีถ้อยแถลงต่อรัฐสภา ในเรื่องการเจรจาการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป โดยได้รายงานความคืบหน้าร่างความตกลงว่าด้วยการ ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (The Withdrawal agreement) และ ร่างถ้อยแถลงทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองฝ่าย (The Political Declaration) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างความตกลงว่าด้วยการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และร่างถ้อยแถลงทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองฝ่าย โดยขณะนี้ร่างเอกสารดังกล่าว ได้เวียนให้ประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศพิจารณา ก่อนการประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรปสมัยพิเศษ (the Special EU Council) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหากร่างเอกสารดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้นำอียู 27 ประเทศ สหราชอาณาจักรจะนำเอกสารดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ เชื่อว่าร่างถ้อยแถลงทางการเมืองฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางการดำเนินการ ความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ภายหลังจาก Brexit เป็นประโยชน์ต่อทั้ง สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยในส่วนของสหราชอาณาจักร จะส่งผลให้มีอำนาจในการควบคุมการผ่านแดน กฎหมาย และงบประมาณของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยปกป้องการจ้างงาน ความมั่นคง และความเป็นเอกภาพของสหราชอาณาจักร โดยในการเคลื่อนย้ายบุคลากร สหราชอาณาจักรจะนำเอาระบบการควบคุมการเข้าเมือง ที่มุ่งเน้นบุคลากรที่มีทักษะฝีมือ และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญมาใช้ นอกจากนี้ ร่างเอกสารดังกล่าวยังสะท้อนถึงการสิ้นสุดอำนาจของศาลยุติธรรมยุโรปในสหราชอาณาจักร รวมทั้งเงินงบประมาณของสหราชอาณาจักรที่จัดสรรให้แก่สหภาพยุโรป

ในด้านเศรษฐกิจ ได้ครอบคลุมประเด็นการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยปราศจากอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม หรือข้อจำกัดด้านโควตา นอกจากนี้ การจัดทำความตกลง

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

การค้าเสรีกับสหภาพยุโรปที่ครอบคลุมการค้าบริการ และการลงทุน ที่มีการเปิดเสรีระดับสูงกว่าความตกลงของสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆ ที่ผ่านมา การจัดทำความตกลงด้านบริการทางการเงิน เพื่อเข้าสู่ตลาด การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และสร้างความแน่นอนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรจะมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการค้าที่เป็นอิสระ โดยสามารถเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ยกเว้นการมีผลใช้บังคับความตกลง รวมถึงการยกเลิกการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านการเกษตรร่วม (the Common Agricultural Policy) และนโยบายด้านทำการประมงร่วม (the Common Fisheries Policy) หากการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะนำร่างถ้อยแถลงทางการเมืองฯ ดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันต่อไป

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอังกฤษ (Confederation of British Industry: CBI) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ โดยได้กล่าวถึงข้อตกลงการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรมีความกังวลอย่างมากว่าอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และได้เน้นย้ำว่าข้อตกลงฉบับนี้ตอบสนองต่อความประสงค์ของชาวสหราชอาณาจักรตามที่ได้ลงประชามติเมื่อปี 2559 และจะเป็นประโยชน์ต่อสหราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมุ่งที่จะทำให้สหราชอาณาจักรมีอำนาจในการกำหนดพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับประชาชนจากสหภาพยุโรปที่จะเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร กำหนดนโยบายการเงินของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ยังได้กล่าวอีกว่า “รัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในทุกทิศทาง อีกทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลังจากการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหราชอาณาจักร” ซึ่งในข้อตกลงการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนั้นได้มีการกำหนดช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition period) ไว้เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ โดยสหราชอาณาจักรจะยังคงสามารถทำการค้ากับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญ โดยปราศจากภาษีอากรและข้อจำกัดทางการค้าระหว่างกัน

ที่มา: BBC News, www.gov.uk

ข้อคิดเห็นของ สศต.

แม้ว่าคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ได้ให้ความความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (The Withdrawal agreement) และร่างถ้อยแถลงทางการเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองฝ่าย (The Political Declaration) อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสารดังกล่าวยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจากทั้งสมาชิกพรรครัฐบาล Conservative พรรคร่วมรัฐบาล DUP of Northern Ireland และพรรคฝ่ายค้าน โดยมีแนวโน้มที่จะออกเสียงคัดค้านต่อข้อตกลงดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางของผลการเจรจา Brexit และยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป